

## ปรับแบบมอเตอร์เวย์"บางปะอิน"จบธ.ค.นี้ จ่อขงกรม.เพิ่มงบเร่งก่อสร้างเปิดให้ทันปี66

ผู้จัดการรายวัน360 - "ศักดิ์สยาม" เผยปรับแบบ มอเตอร์เวย์ "บางปะอิน-นครราชสีมา" ตรวจสอบเหตุผลชัดเจนแค่ 3 สัญญา ด้าน ทล.ยันเคลียร์จบ 17 สัญญา ททยอยเสนอ กรม.ครบใน ธ.ค. 64 มั่นใจเปิดบริการเต็มรูปแบบปี 66

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร ที่มีการปรับแบบก่อสร้าง 17 สัญญานั้น ขณะนี้การตรวจสอบมีความชัดเจนในการดำเนินการแล้ว 3 สัญญา โดยมี 2 สัญญาพบว่า สามารถใช้เงินเหลือภายในสัญญาสามารถดำเนินการได้ โดยตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการอีก 1 สัญญา คือ ตอน 35 ช่วงผ่านเรือนจำคลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่ต้องมีการสร้างรั้วกันเพิ่มนั้นสรุปว่ามีเหตุผลที่จะชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี(กรม.) เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มได้

ทั้งนี้ จะเป็นรูปแบบเดียวกับที่ กรม.เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ได้อนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรีสัญญา ตอน 12 อีก 120.37 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับแบบเพิ่มช่วงความยาวสะพาน, เพิ่มความสูงของช่องลอดใต้สะพานคลองชลประทานซึ่งมีเหตุผลอธิบายได้ว่า แบบที่กรมทางหลวงออกไว้สมบูรณ์แต่จำเป็นต้องมีการปรับแบบเนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็นจากส่วนราชการอื่น

ซึ่งขณะนี้ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ยังเหลืออีก 14 สัญญาที่จะต้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดความชัดเจนและสรุปเหตุผลความจำเป็นในการปรับแบบหากตอนใดมีความชัดเจนก็จะทยอยนำเสนอ กรม. หากไม่ชัดเจนจะต้องสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงรายงานว่าภายในเดือน ธ.ค. 2564 จะได้ข้อยุติทั้งหมด และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2566 แน่นนอน

นายสรายุทธ ทรงศิริวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่าการก่อสร้าง มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 81,121 ล้านบาท จำนวน 40 สัญญา ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว 23 สัญญา โดยภาพรวมโครงการก้าวหน้า 94% และได้ลงนามสัญญาติดตั้งระบบ O&M แล้ว โดยปี 2565 มีงบประมาณดำเนินการ 2,700 ล้านบาท

ส่วนการปรับแบบ 17 สัญญา ซึ่งจะเสนอของบประมาณเพิ่มนั้นกระทรวงคมนาคม, ทล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตามแผนจะทยอยสรุปเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอ กรม. ในเดือน ต.ค.จำนวน 5 สัญญา เดือน พ.ย. จำนวน 3 สัญญาและที่เหลือ 9 สัญญาจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย เพื่อนำเสนอในเดือน ธ.ค. 2564

สำหรับ มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงินลงทุน 62,452 ล้านบาท จำนวน 25 สัญญา ล่าสุดการก่อสร้างคืบหน้า 63% เร็วกว่าแผนงาน โดยงบประมาณปี 2565 มีจำนวน 9,700 ล้านบาท.